



ฉบับที่ 1/2561

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ธันวาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนธันวาคม 2560 ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากผลผลิตพืชผลที่เพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศเอื้ออำนวย ส่งผลให้ผลผลิตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการสีข้าว น้ำตาล และสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีอุปสงค์จากต่างประเทศต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญแม้จะไม่มีมาตรการกระตุ้นพิเศษเช่นปีก่อน ส่วนการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว และการบริโภคภาคเอกชนยังไม่กระจายตัว

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน ผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 จากผลผลิตข้าวนาปีและอ้อยโรงงานที่เพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศเอื้ออำนวย ด้านราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.9 จากราคามันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะผลผลิตลดลง ขณะที่ราคาข้าวเจ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ราคาข้าวเหนียวลดลง

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งชาวจีนและสัญชาติอื่น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดเส้นทางบินใหม่หลายเส้นทาง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและกิจกรรมประชุมสัมมนาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน เครื่องใช้การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนเที่ยวบินตรง จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน และอัตราการเข้าพักของที่พักรวมในภาคเหนือ

ผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการสีข้าว น้ำตาล สินค้าเกษตรแปรรูป และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตหมวดเครื่องตีแม่เหล็กกลับสู่ระดับปกติหลังจากที่เร่งผลิตในช่วงก่อนหน้า

การใช้จ่ายภาครัฐ ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยอัตราการเบิกจ่ายสะสมของรายจ่ายงบลงทุนในช่วงตุลาคม – ธันวาคม 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย และรายจ่ายรวมในเดือน ธันวาคม 2560 อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อน แม้จะลดลงร้อยละ 40.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้เพราะฐานสูงเนื่องจากปีก่อนมีมาตรการกระตุ้นจากโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว โดยการลงทุนภาคก่อสร้างยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทรงตัว พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลง อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคการผลิตยังขยายตัวได้ มีการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

การบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายซื้อยานยนต์เพิ่มขึ้น เป็นผลจากการส่งเสริมการขายของบริษัทผู้ผลิตตัวแทนจำหน่าย และการผ่อนคลายนโยบายสินเชื่อ ทำให้ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากระยะเดียวกันปีก่อนแต่ยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังหดตัว สะท้อนสภาวะการบริโภคภาคเอกชนที่ยังไม่กระจายตัว กำลังซื้อภาคครัวเรือนโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะครัวเรือนภาคเกษตรที่มีรายได้สุทธิต่ำจากภาระรายจ่ายและหนี้สะสมสูง

มูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 2.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน การส่งออกผ่านด่านชายแดนไปสหภาพเมียนมาลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนในสินค้าประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ น้ำตาลทราย และสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วน สปป.ลาว ลดลงในสินค้าประเภทข้าวสาร สุกรมีชีวิต และเนื้อสัตว์แช่แข็ง ด้านการส่งออกที่มีใช้ชายแดนลดลงเล็กน้อย ตามการส่งออกชิ้นส่วนในโทรศัพท์มือถือของผู้ผลิตบางราย ด้านมูลค่า **การนำเข้า** เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และการนำเข้าวัตถุดิบ และสินค้าขั้นกลางเพื่อนำมาผลิตเพื่อส่งออก

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงาน อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.0 **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.6 ตามราคาหมวดพลังงานที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันชายปลีก

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 สาขานาการพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 589,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และเพิ่มขึ้นในภาคเหนือตอนบน จากความต้องการสินเชื่อในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และการผลิต ด้านยอดคงค้างเงินฝาก 659,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ส่วนหนึ่งเป็นเงินฝากของภาครัฐที่เป็นอุดหนุนให้แก่สถาบันการศึกษา ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเท่ากับร้อยละ 89.5 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

31 มกราคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1164 e-mail: doungtis@bot.or.th